

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๑



ถึง สำนักงานส่งเสริมอำเภอ ทุกอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ
สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ตามหนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๕๒๓.๕/ว ๑๓๐ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
จังหวัดได้แจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
สะสมให้จังหวัด เพื่อรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุกวันที่ ๑ ของเดือน นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจตนารมณ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไป
ใช้จ่ายภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามความต้องการของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน การบริโภค
และการลงทุนในท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์
จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งพิจารณาจัดทำโครงการเพื่อให้สภาพท้องถิ่นอนุมัติ แล้ว
ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่นำเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้
บังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อกระจายเม็ดเงินไปสู่ท้องถิ่น ตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
โดยให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ
หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด
โดยระมัดระวัง ไม่นำเงินสะสมไปใช้ในโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นข้อห้ามหรือโครงการที่ไม่เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนโดยตรง เช่น การก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน การจัดหารถยนต์ส่วนบุคคล เช่น
รถกระบะ รถตู้โดยสาร รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถบรรทุกขยะ เป็นต้น
รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๘๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ หากสภาพท้องถิ่นอนุมัติโครงการ/กิจกรรมที่
ใช้จ่ายจากเงินสะสม ให้รายงานผลตามแบบที่กำหนดทุกวันที่ ๑ ของเดือน สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการรวบรวมรายงานผลตามกำหนดด้วย เพื่อจักได้รวบรวมรายงานให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๐
โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๙